

Truyền thông giáo dục tài chính trên VTV1 về thông tin tín dụng

Vừa qua, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã phối hợp với Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước và Trung tâm sản xuất các chương trình giáo dục - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7) thực hiện chương trình “Tay hòm chìa khóa”. Đây là chương trình truyền thông giáo dục tài chính được phát sóng vào khung giờ 20h55' các ngày thứ 6 trên VTV1. Trong tập 1 được phát sóng ngày 20/8/2021 giới thiệu về Cổng thông tin khách hàng vay của CIC và cách khai thác báo cáo tín dụng.

Theo đó, hiện nay, khách hàng có thể tự tra cứu thông tin về điểm tín dụng và báo cáo thông tin tín dụng của bản thân qua ứng dụng “CIC Credit Connect” cài đặt trên điện thoại (iCIC trên hệ điều hành iOS hoặc CIC credit connect trên hệ điều hành Android) hoặc website <https://cic.gov.vn> của CIC. Qua Cổng thông tin của CIC, khách hàng cũng có thể đăng ký nhu cầu vay, được tổ chức tín dụng kết nối, tư vấn, lựa chọn gói vay phù hợp với nhu cầu của bản thân, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, qua đó tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Cách khai thác trên ứng dụng điện thoại “CIC Credit Connect”

1. Đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin:

Bước 1: Tải ứng dụng CIC credit connect.

Tìm kiếm và tải ứng dụng “CIC credit connect” trên App store hoặc Google Play store.



Bước 2: Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại.

Bước 3: Nhập mã xác thực OTP được gửi đến số điện thoại vừa được đăng ký.

Bước 4: Cho phép truy cập location trên máy.

2. Khai thác báo cáo:

Bước 1: Đăng nhập bằng Tài khoản đã được phê duyệt.

Bước 2: Chọn khai thác báo cáo.

Bước 3: Xác thực khai thác báo cáo bằng mặt khẩu/vân tay/Face ID.

Bước 4: Chọn Mua báo cáo tín dụng.

Bước 5: Nhập mã xác thực.

Bước 6: Xem báo cáo tín dụng.

Cách khai thác trên website cic.gov.vn

1. Đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin:

Bước 1: Truy cập website <https://cic.gov.vn> chọn Đăng ký - Chọn Cá nhân/ Doanh nghiệp.

Bước 2: Nhập mã OTP để xác thực (Mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký) - chọn chấp nhận các điều khoản cam kết - chọn Tiếp tục để hoàn thành đăng ký tài khoản.

2. Khai thác báo cáo:

Bước 1: Khách hàng Đăng nhập - chọn Khai thác báo cáo và làm theo hướng dẫn.

Bước 2: Chọn Mua Báo cáo - Nhập mã OTP để hoàn tất giao dịch.

Bước 3: Chọn “Xem” hoặc “Tải về” để xem báo cáo trên màn hình hoặc tải báo cáo về máy.

Lưu ý: Để khai thác được báo cáo, khách hàng cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin pháp lý mà hệ thống yêu cầu.

Ngoài ra, khách hàng vay cũng dễ dàng đăng ký nhu cầu vay chỉ bằng các thao tác đơn giản đã được hướng dẫn cụ thể trên website cũng như trên ứng dụng điện thoại của CIC. ▶

► Đặc biệt, việc khách hàng cung cấp hình ảnh CMND/CCCD cho CIC chỉ phục vụ cho việc định danh, xác thực khách hàng để CIC cung cấp báo cáo tín dụng cho chính khách hàng, tránh trường hợp khách hàng bị giả mạo, đánh cắp danh tính để tiếp cận tín dụng hoặc các mục đích khác trái pháp luật. CIC đã xây dựng quy trình xử lý, lưu trữ dữ liệu chặt chẽ, hệ thống công nghệ thông tin của CIC cũng tăng cường các biện pháp bảo mật để đảm bảo tối đa an toàn thông tin của khách hàng. Do đó, khách hàng có thể yên tâm thực hiện các nghĩa vụ khai báo thông tin tại ứng dụng/website chính thống của CIC.

Trong số tiếp theo, chương trình “*Tay hòm chìa khóa*” giải thích kỹ hơn về Điểm tín dụng của CIC và cách cải thiện điểm tín dụng. CIC dựa trên khá nhiều tiêu chí khác nhau để đánh giá điểm tín dụng của khách hàng. Theo gợi ý từ CIC, khách hàng muốn cải thiện điểm tín dụng cần có kế hoạch trả nợ đúng hạn, khách hàng không nên phát sinh thêm nhiều khoản nợ mới, đặc biệt là nợ tín chấp, nợ vay tiêu dùng. Khách hàng nên sử dụng dịch vụ nhắc nợ tự động của tổ chức cho vay hoặc tự cài thiết lập lịch trả nợ để chủ động kế hoạch trả nợ.

Anh Hòa

Nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm - người gửi tiền yên tâm gửi tiền vào tổ chức tín dụng

Theo kinh nghiệm quốc tế, hạn mức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) càng cao ở mức hợp lý, thì người gửi tiền càng yên tâm hơn khi gửi tiền vào hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường trên toàn thế giới, nhiều nước như Armenia, Kenya, Bangladesh, Jamaica hay Philippines... cũng đã đánh giá, đề xuất nâng hạn mức BHTG hoặc đã điều chỉnh tăng hạn mức BHTG nhằm mở rộng khả năng bảo vệ người gửi tiền.

Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy, hạn mức chi trả BHTG là 75 triệu đồng như hiện nay là không còn phù hợp. Tuy nhiên, hạn mức chi trả tăng ở mức nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là nguồn chi trả.

Khi xác định tăng hạn mức BHTG, nhiều quốc gia điều chỉnh tăng phí BHTG để đảm bảo đáp ứng khả năng chi trả. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng phí bảo hiểm trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19 như hiện nay sẽ tăng thêm gánh nặng cho tổ chức tín dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng. Mặt khác, tổ chức BHTG ngoài việc dự nguồn cho chi trả, cũng cần duy trì một khoản cần thiết để hỗ trợ các tổ chức tham gia BHTG, xử lý đổ vỡ, ngăn ngừa rủi ro các tổ chức tham gia BHTG bị đóng cửa, phá sản.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã trình Chính phủ tăng hạn mức BHTG lên 125 triệu đồng đối với mỗi người gửi tiền tại một tổ chức tham gia BHTG, nghĩa là hạn mức sẽ tăng 66% so với mức hiện hành. Mức điều

chỉnh dự kiến này cho thấy Chính phủ, NHNN cũng như tổ chức BHTG đã có những đánh giá, phân tích mức độ phù hợp của hạn mức, nhằm đưa công cụ chính sách quan trọng này bắt kịp với những bước phát triển của hệ thống ngân hàng và mức thu nhập của quốc dân để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền.

Tính toán của NHNN cho thấy, với hạn mức đề xuất là 125 triệu đồng (tương đương gần 2 lần GDP bình quân năm 2020) và bảo vệ toàn bộ được khoảng 90,94% người gửi tiền trong hệ thống ngân hàng, phù hợp với mức khuyến nghị 90 - 95% của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI).

Hạn mức này cũng được đánh giá phù hợp với năng lực tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN). Tính đến hết ngày 31/7/2021, tổng tài sản của BHTGVN đạt hơn 70.000 tỷ đồng, trong đó Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt hơn 64.000 tỷ đồng. Đây là nền tảng tài chính quan trọng giúp BHTGVN có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền thông qua việc chi trả tiền bảo hiểm với hạn mức phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế mà không cần tăng phí BHTG.

Có thể nói, với năng lực tài chính hiện tại của BHTGVN, việc điều chỉnh tăng hạn mức BHTG lên 125 triệu đồng cho mỗi người gửi tiền tại một tổ chức tham gia BHTG là hoàn toàn khả thi, từ đó giúp người gửi tiền an tâm hơn khi gửi tiền vào hệ thống các tổ chức tín dụng, góp phần tăng huy động vốn, tạo điều kiện phát triển kinh tế đất nước.

Tuấn Hưng